

ชาวบ้านทนมุมน! สร้างรง.น้ำตาล

15 ชาวบ้านทนมุมนสร้างโรงงานน้ำตาล โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการฝึกกลุ่มคนร้องเรียนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อ้างว่าโรงงานรุกที่ป่าและจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงปล่อยมลพิษขณะที่ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลได้นำเอกสารและหนังสือสำคัญต่างๆออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน ภายใต้กรอบกฎหมาย

นายเกษม ไชมะโย อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ 7 ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย์ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า กลุ่มคนที่อ้างชาวตำบลอุมจานไม่เอาโรงงานน้ำตาลนั้น ชาวบ้านต่างกังวลอย่างมาก เพราะภาพที่ออกไป ทำให้คนภายนอกเห็นว่าคนส่วนมากไม่ต้องการให้โรงงานน้ำตาลเกิดขึ้น แต่ข้อเท็จจริงแล้ว ต.อุมจาน ได้ทำประชาคมไปแบบรายหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งหมดมี 17 หมู่ ทำประชาคมไปแล้ว 16 หมู่บ้าน เสียงส่วนมากร้อยละ 95 ต้องการให้มีโรงงานน้ำตาล ยกตัวอย่างบ้านหนองบัวสร้าง หมู่ 7 มีประชาชนมาลงชื่อทำประชาคม 131 คน เห็นด้วยให้มีโรงงาน 130 คนไม่เห็นด้วย 1 คน บ้านคำกั้ง หมู่ 9 มีประชาชนร่วมประชาคมหมู่บ้าน 72 คน เห็นด้วย 71 คนไม่เห็นด้วย 1 คน

ชาวบ้านเชื่อมั่นว่าโรงงานซึ่งเป็นภาคเอกชนจะมีระบบป้องกันมลพิษที่ดีภายใต้การควบคุมจากภาครัฐ เมื่อสร้างโรงงานแล้วจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เกษตรกรจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงครึ่งหนึ่งเพื่อหันมาปลูกอ้อย ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดพื้นที่การปลูกข้าว

ลงเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น โดยเฉพาะอ้อยที่มีการประกันราคาโดยภาครัฐไว้อย่างชัดเจน โดยหลังจากผลประชาคมออกมาเป็นเอกฉันท์ ชาวบ้านมีมติร่วมกันให้ทำป้ายสนับสนุนให้มีโรงงานน้ำตาลขึ้นทุกหมู่บ้าน นายเกษมกล่าวและว่า ส่วนบ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ที่ยังไม่มีการทำประชาคม เพราะโรงงานไม่สามารถเข้าไปชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียแก่คนในชุมชนได้ โดยเคยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ไม่ได้ได้รับการตอบรับ

ด้านนางมาลีณีละครท้าวอายุ 64 ปี ชาวบ้านโคกสะอาด กล่าวว่ายกให้ทำประชาคมที่บ้านโคกสะอาดเพราะเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่ยังไม่มีการประชาคม และไม่ได้รับข้อมูลจากโรงงาน ยกให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดใจให้โรงงานเข้ามาพูดคุยและทำประชาคมเพื่อจะได้รู้ว่าเสียงส่วนมากของหมู่บ้านจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน เพราะอีก 16 หมู่บ้านเขาก็ทำประชาคมกันหมด และมีประชาชนเห็นด้วยไปแล้วกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ทุกหมู่บ้าน จึงอยากให้ทำเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จะได้รู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของหมู่บ้านต้องการโรงงานน้ำตาลหรือไม่อย่างไร